



ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.สวท.อ. อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

บุกจับแหล่งผลิตเครื่องสำอางอันตรายมูลค่ากว่าล้านย่านตลิ่งชัน

อัย. พร้อมตำรวจ บก. ปศท. บุกตรวจแหล่งผลิตเครื่องสำอางย่านตลิ่งชัน พบเครื่องสำอางยี่ห้อ ทรีเดย์และมิสเดย์จำนวนมาก ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อเครื่องสำอางมีสารอันตราย พร้อมเครื่องสำอางในถังเตรียมบรรจุ มูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2551) ภก. มานิตย์ อรุณากูร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย พล.ต.ต. โกวิททย์ วงษ์รุ่งโรจน์ ผบก. บก. ปศท. พ.ต.อ.สาธิต ต. ชัยภพ รอง ผบก. บก. ปศท. และ พ.ต.อ. ภูธร ปริศนานันทกุล ผกก.ฝป. 3 นำทีมเจ้าหน้าที่ อัย. และตำรวจ ปศท. เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 246/16 ซอยซັกพระ 11 แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตึกแถวสูง 4 ชั้น เนื่องจาก อัย. ร่วมกับตำรวจสืบทราบที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำอางอันตราย จากการตรวจสอบพบเครื่องสำอางยี่ห้อทรีเดย์ และมิสเดย์ จำนวน 34 ลัง ซึ่งเครื่องสำอางดังกล่าวมีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่ อัย. เคยประกาศว่าพบสารห้ามใช้ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอหรือกรดเรทีโนอิก และสารประกอบของปรอท นอกจากนี้ ยังพบเครื่องสำอางยี่ห้อ Chato chabue ซึ่งทางผู้ผลิตแจ้งว่ามีสูตรส่วนประกอบเดียวกับทรีเดย์ รวมทั้งน้ำยาเตรียมสำหรับบรรจุ 30 ถึง วัตถุประสงค์สำหรับผลิตเครื่องสำอาง และภาชนะบรรจุ เช่น ตลับ ขวด ต่าง ๆ จำนวนมาก รวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท ซึ่ง อัย. ได้ยึดของกลางทั้งหมด และส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์เข้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบว่ามีสารห้ามใช้จริงจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการรายนี้ทันที เนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับสารห้ามใช้ทั้ง 3 ตัวนี้มีโทษกับผู้ใช้เครื่องสำอางอย่างยิ่ง โดยไฮโดรควิโนน ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวน้ำดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย กรดวิตามินเอหรือกรดเรทีโนอิก ทำให้เกิดอาการหน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวน้ำลอกอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ส่วนสารประกอบของปรอท ทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวน้ำดำ ผิบบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ

รองเลขาธิการฯ ภก. มานิตย์ อรุณากูร กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ อัย. มีการติดตามตรวจสอบแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางในท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามการดำเนินการอาจยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นการยากที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงได้ ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่าสถานที่ใดผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องสำอางปลอม มีสารห้ามใช้ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เหมือนเช่นรายนี้ ให้โทรมาแจ้งได้ที่สายด่วน อัย. 1556 เพื่อจะได้ดำเนินการกวาดล้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมายให้หมดไป

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 7 กรกฎาคม 2551 แถลงข่าว 32/ปีงบประมาณ 2551